

# 'น้ำมันมะพร้าว' ของดีเมืองไทย

## คิมกัร เศรษฐี



กาญจนา วดี พลอยแก้ว กับผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว

**๖๖** มังงานกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สัปดาห์ก่อนจะเป็นงานเล็กๆ ไม่มีผู้คนเดินพลุกพล่านเหมือนงานอื่นๆ แต่ในงานก็มีอะไร น่าสนใจ โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนหันมาใช้มากขึ้นสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ น้ำมันมะพร้าว ที่มีอยู่สองเจ้า จึงมีกระแสตอบรับค่อนข้างดี

หนึ่งในนั้นคือ "คุณกาญจนา วดี พลอยแก้ว" เจ้าของน้ำมันมะพร้าว จากสวนป่า-นะ จ.นครปฐม ซึ่งเดิมทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสวยๆ งามอยู่แล้ว พอในยุคสปามาแรง และเธอเองก็อยู่ในดวงมะพร้าว จึงได้หันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวเสียเลย

เธอเล่าให้ฟังว่า ต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากนัก เนื่องจากนครปฐมมีมะพร้าวเยอะมาก ราคาไม่แพงวิธีทำก็ไม่ยาก โดยนำมะพร้าวที่คั้นเป็นกะทิ 1 ส่วนมาผสมกับน้ำ 1 ส่วนหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ใช้วิธีการสกัดเย็นคือ ไม่ผ่านความร้อน น้ำมันจะลอยขึ้นมาจะได้สีใสๆ ไม่ได้แต่งกลิ่นอะไร ถ้าน้ำมันที่เห็นเป็นสีเหลืองแสดงว่าผ่านความร้อนมาแล้ว น้ำกะทิจากมะพร้าว 13-15 ลูก ได้น้ำมัน 1 ลิตร น้ำมันมะพร้าวสกัด

นี้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามเป็นชีวิตจิตใจ สังเกตจากการที่พูดคุยกันอยู่มีลูกค้าผู้หญิงเข้ามาถามไถ่ และพิสูจน์ด้วยการดมกลิ่นที่หอมอ่อนๆ ไม่รุนแรง ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงกลิ่นน้ำกะทิหอมๆ แบบนั้นแหละ ส่วนอายุการใช้งานถ้าเปิดขวดแล้วจะอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน ถ้ายังไม่ได้เปิดขวดอยู่ได้ 2 ปี

คุณกาญจนา วดีบอกถึงสรรพคุณว่า มีวิตามินอีสูงมากกว่าน้ำมันมะกอกเสียอีก ถ้าใช้ทาผิวทำให้ผิวเนียนนุ่มขึ้น ป้องกันผิวจากแสงแดด ใช้นวดตัวและทาผิวเพื่อผ่อนคลาย และสามารถบำรุงเส้นผมให้ดำเงางาม และดูมีน้ำหนัก กระตุ้นให้ผมงอกขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้จะนำมาบำรุงความสวยงามกันแล้ว น้ำมันมะพร้าวยังสามารถมาผลิตเป็นสบู่ได้อีก

เธอบอกว่า ตอนนี้กระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่ไม่ได้ส่งออกที่ต่างประเทศ เพราะผู้ซื้อต้องการสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ในขณะที่มีกำลังผลิตไม่เพียงพอ

พอทำให้ส่งขายได้แค่ภายในประเทศเท่านั้น ตอนนี้มีวางขายที่ร้านพลังบุญ สันตือโสภ, ร้านมังสวิรัต ที่จตุจักร และตามร้านดอยคำทั่วไป ราคาขายส่งขวดเล็กละ 35 บาท ราคาขายปลีกขวดละ 50-70 บาท

นี่ถ้าบริษัทใหญ่ๆ นำน้ำมันมะพร้าวสกัดไปทำการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะๆ เชื่อว่าผู้คนคงหันมาใช้ น้ำมันมะพร้าวเป็นเครื่องประทินความงามกันมากขึ้นแน่ๆ เพราะตอนนี้ดูเหมือนจะยังไม่รู้ว่ามีดีถึงขนาดนี้

สนใจผลิตภัณฑ์ของเธอ สอบถามได้ที่โทร.0-4023-2033, 0-1454-8037, 0-6990-1025

● สร้าง บุญสอง ●  
srangbun@hotmail.com